



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวปราณี อุ่ทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชะแมบ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
๒	นางสาวอัจฉริยาพร ศรีพลัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อตาโล่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่อีก หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประทีป การมิตรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง เดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวปราณี อุทร์พยัคฆ์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชะแมบ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ๒๔๗๕๘๖	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชะแมบ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ๒๔๗๕๘๖	เลื่อน ระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	“ศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ในตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”				๑๐๐%
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	“การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม”				
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน	“แนบท้ายประกาศ”				
๒	นางสาวอัจฉริยาพร ศรีพลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อตาโล่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ๒๔๗๕๙๒	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อตาโล่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ๒๔๗๕๙๒	เลื่อน ระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	“การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”				๑๐๐%
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	“การดำเนินกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบการ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”				
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน	“แนบท้ายประกาศ”				